

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN MỞ RỘNG TRANH CÚP BÁO THÁI BÌNH Thành công mùa thứ hai

Sau ba ngày thi đấu sôi nổi, giải vô địch bóng bàn mở rộng tranh cúp Báo Thái Bình lần thứ II năm 2020 đã kết thúc và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các vận động viên và người hâm mộ bóng bàn.



Giải năm nay quy tụ nhiều vận động viên trẻ của toàn quốc.

Ảnh: THÀNH TÂM

Nhiều trận đấu hấp dẫn

Nếu như mùa giải đầu tiên diễn ra năm 2019 chỉ có 19 câu lạc bộ bóng bàn của các huyện, thành phố, xã, ngành, đơn vị trong tỉnh đăng ký tham gia thì mùa giải thứ hai ghi dấu sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng, có tới 62 đội với gần 200 tay vợt xuất sắc đến từ các câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Dương... tham dự. Vượt qua đường xa xôi cùng những bất lợi về thời tiết, các tay vợt hạng ABCD điển hình của bóng bàn Việt Nam, hạng CDE Thái Bình. Giải năm nay cũng chứng kiến sự tham gia của các vận động viên Thái Bình vừa đại huy chương trong giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020. Trong suốt ba ngày thi đấu, hơn 300 trận đấu từ vòng loại đến các vòng tứ kết, bán kết, chung kết đều diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Nhiều pha giết bóng, cắt bóng hay đã được sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Các vận động viên đều thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều trận đấu kịch tính, nhất là những trận đấu ở vòng tứ kết, bán kết, chung kết đều thu hút rất đông khán giả đến

xem và theo dõi qua truyền hình trực tiếp trên Báo Thái Bình điện tử. Mong rằng, sau thành công của mùa giải năm nay tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những giải thể thao mở rộng để vận động viên đến từ các vùng miền có cơ hội giao lưu, cọ xát, tăng thêm tinh đoàn kết, niềm đam mê thể thao.

Tham gia giải, các vận động viên được chia thành 8 bảng, thi đấu đồng đội theo hình thức vòng tròn tính điểm ở hai nội dung: hạng ABCD điển hình của bóng bàn Việt Nam, hạng CDE Thái Bình. Giải năm nay cũng chứng kiến sự tham gia của các vận động viên Thái Bình vừa đại huy chương trong giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020. Trong suốt ba ngày thi đấu, hơn 300 trận đấu từ vòng loại đến các vòng tứ kết, bán kết, chung kết đều diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Nhiều pha giết bóng, cắt bóng hay đã được sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Các vận động viên đều thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều trận đấu kịch tính, nhất là những trận đấu ở vòng tứ kết, bán kết, chung kết đều thu hút rất đông khán giả đến

từ phía khán giả. Anh Nguyễn Hữu Đăng, hiện đang sinh sống tại khu tập thể Nhà hát Chèo Thái Bình cho biết: Vốn có niềm đam mê với bóng bàn nên khi biết tin giải đấu diễn ra tôi đã sắp xếp thời gian để theo dõi hết các trận đấu. Tôi đánh giá giải năm nay rất hay, các vận động viên thi đấu kịch tính, qua đó cung cấp thêm cho những người thường xuyên chơi bóng bàn nhiều kinh nghiệm. Hy vọng người hâm mộ Thái Bình sẽ được theo dõi nhiều giải đấu chất lượng như thế này hơn nữa.

Ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), cách khá xa nơi tổ chức các trận đấu nhưng ông Nguyễn Mạnh Thắng nay đã ở tuổi ngoài 60 luôn có mặt trên khán đài trong ba ngày diễn ra giải đấu. Ông Thắng chia sẻ: Giải vô địch bóng bàn mở rộng tranh cúp Báo Thái Bình năm nay quy tụ những vận động viên mạnh nhất của tỉnh cũng như nhiều câu lạc bộ xếp thứ hạng cao trong diễn đàn bóng bàn Việt Nam nên các trận đấu đều có chất lượng chuyên môn cao. Bởi vậy, khán giả đến xem đều cổ vũ rất nhiệt tình, theo sát hầu hết từ các trận ở vòng loại cho đến trận chung kết.

Xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao

Góp phần không nhỏ vào thành công của giải vô địch bóng bàn mở rộng tranh cúp Báo Thái Bình là sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc tài trợ kinh phí cho giải. Trong đó, nhà tài trợ chính là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình; đồng tài trợ là Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình, Công ty Đầu tư và phát triển Đại Long... Kết thúc giải đấu, các đơn vị đều tin tưởng với điều kiện hiện nay có thể phát triển giải vô địch bóng bàn mở rộng tranh cúp Báo Thái Bình trong những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Duy Anh, nhà tài trợ trang thiết bị của giải chia sẻ: Đồng hành với giải bóng bàn từ nhiều năm gần đây nhưng phải đến mùa giải 2020 này tôi thực sự phấn khởi bởi giải đấu đã có sự chuyển biến mạnh mẽ với khâu tổ chức, truyền thông chuyên nghiệp hơn, thu hút gần 200 vận động viên và các khán đài chính luôn kín chỗ. Tin tưởng rằng, vào những mùa giải tiếp theo tôi sẽ vẫn đồng hành trong vai trò là nhà tài trợ của giải.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban tổ chức giải đánh giá: Từ giải đấu này có thể thấy hiệu quả của việc xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Lý do là bởi giải năm nay quy tụ rất nhiều mạnh thường quân tài trợ cho giải, từ đó có những cơ sở vật chất tốt, chuyên nghiệp, hỗ trợ cho việc thi đấu của các vận động viên được thuận lợi. Giải được tổ chức quy mô, vận động viên tham gia đông, tạo được tinh thần chuyên nghiệp cũng như khích lệ phong trào tập luyện và thi đấu bóng bàn trong các câu lạc bộ thể dục thể thao ngày càng phát triển.

Phát triển thể thao bằng hình thức xã hội hóa không dễ nhưng hiện nay một số giải đấu thể thao trong tỉnh, trong đó có giải vô địch bóng bàn mở rộng tranh cúp Báo Thái Bình đã tổ chức được bằng hình thức này. Nhờ vậy, không chỉ tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước mà còn thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao qua nỗ lực từ chính các câu lạc bộ, nhóm tập, những người làm thể thao phong trào và các mạnh thường quân có cùng niềm đam mê với các giải đấu.

PHỤ NỮ XÃ THANH TÂN SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Chị Đặng Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Tân cho biết: Xác định thi đua là biện pháp quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị, đem lại lợi ích cho mọi người và xã hội, những năm qua, Hội LHPN xã Thanh Tân đã tích cực đổi mới nội dung, cách thức vận động và tổ chức phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ. Các phong trào thi đua được tổ chức phát động với nội dung cụ thể đáp ứng nhu cầu lợi ích của hội viên như: phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, bảo vệ môi trường, các phong trào thi đua yêu nước, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc... Trong phát triển kinh tế, các hội viên chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao; nhất là trong thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã thu hút nhiều gia đình chị em tham gia làm tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên. Điển hình như chị Nguyễn Thị Hồng Huệ ở thôn Nam Lâu, chị Nguyễn Thị Loan ở thôn An Cơ Bắc, chị Nguyễn Thị Hoa ở

thôn An Cơ Nam đã tích tụ được hàng chục héc-ta đất nông nghiệp và đầu tư máy cày, máy cấy bừa, máy gặt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Hay như chị Trần Thị Nảy, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn An Cơ Bắc không những tích cực tham gia công tác hội mà còn phát huy vai trò của người trưởng thôn, năng động, nhiệt tình trong công việc. Chị luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình ở địa phương với mô hình chăn nuôi hàng trăm con gà, vịt, ngan và kinh doanh dịch vụ cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, các mô hình tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã thu hút trên 80% hội viên tham gia, qua đó đã tiết kiệm hàng chục triệu đồng, giúp hàng trăm chị em vay làm vốn. Tiêu biểu như Chi hội Phụ nữ thôn Tứ Tế có 1 tổ tiết kiệm của hội nữ đang hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Đoàn, thôn Nam Lâu, chị Trần Thị Nảy, thôn An Cơ Bắc, chị Trần Thị Dung, thôn An Cơ Đông đã ủng hộ hàng chục suất quà và tiền để Hội xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình còn thu hút sự tham gia ủng hộ của nhà chùa và cá nhân sự thấy trị chùa thôn An Thọ và các Phật tử.

đường hoa, Hội không chỉ đón nhận từ 60 - 100 hội viên tham gia mà còn thu hút nhiều người cao tuổi hưởng ứng, khơi dậy ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ.

Cùng với đó, các hội viên, phụ nữ còn thể hiện vai trò là lực lượng lao động chủ yếu trong các doanh nghiệp, làng nghề, thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Điểm nhấn là năm 2019 Hội LHPN xã Thanh Tân đã thành lập HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Hội còn xây dựng nhiều mô hình để giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn đã có sức lao động khắp trong các chi hội như mô hình cấp lá yêu thương, xây dựng mái ấm tình thương. Với tấm lòng tương thân tương ái, nhiều tập thể, cá nhân đã quyên góp ủng hộ mô hình với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Đoàn, thôn Nam Lâu, chị Trần Thị Nảy, thôn An Cơ Bắc, chị Trần Thị Dung, thôn An Cơ Đông đã ủng hộ hàng chục suất quà và tiền để Hội xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình còn thu hút sự tham gia ủng hộ của nhà chùa và cá nhân sự thấy trị chùa thôn An Thọ và các Phật tử.

Những kết quả trên là động lực quan trọng để các phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần tạo sự khởi sắc của xã Thanh Tân trong thời gian tới.

THU THỦY



TÚ ANH

Các chi hội phụ nữ ở xã Thanh Tân đều duy trì hoạt động câu lạc bộ dân vũ.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá

Điều tra sức khỏe học sinh toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố của nước ta năm 2019 cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điều thông thường của học sinh Việt Nam có xu hướng giảm, từ 4% xuống 3,6%, nhưng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử bắt đầu tăng, lên 2,6%.

Để bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện chất nicotine và các tác hại đối với sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá, ngăn chặn các chiến thuật quảng cáo có hệ thống của ngành công nghiệp thuốc lá, WHO đã phát động chủ đề phòng, chống thuốc lá năm 2020 là: "Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá". Các hoạt động trung tâm vào chủ đề này nhằm chỉ rõ các chiến thuật quảng cáo, tiếp thị, đặc biệt là các phương thức mà ngành công nghiệp thuốc lá tác động đến thanh thiếu niên nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc lá như giới thiệu các sản phẩm thuốc lá điện tử với

điều", kết hợp nhiều tính năng sử dụng tiện lợi, hương vị mới lạ làm cho giới trẻ coi nhẹ các rủi ro đối với sức khỏe và bắt đầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới này. Bên cạnh các chiêu quảng cáo các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng) là sản phẩm thay thế ít tác hại hơn so với các loại thuốc lá thông thường; tài trợ cho người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm thuốc lá mới cho thanh niên, là việc đưa ra thông điệp hút thuốc lá là sự tự do lựa chọn cá nhân... Với chủ đề này, WHO kêu gọi các quốc gia cần có hành động kịp thời để giúp thế hệ trẻ không bị lừa dối bởi các quảng cáo gây nhầm lẫn rằng có loại thuốc lá ít có hại cho sức khỏe, xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh.

Những người có tầm ảnh hưởng xã hội trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, trên các trang mạng xã hội, trong gia đình, tại trường học, những người có khả năng tiếp cận và kết nối với giới trẻ hãy cùng tham gia các hoạt động để chỉ rõ các chiến thuật trong việc nỗ lực tạo ra một thế hệ người



hút thuốc lá mới của ngành công nghiệp thuốc lá... Trong khi các sản phẩm thuốc lá mới hiện được các công ty thuốc lá giới thiệu là một sản phẩm ít hại hơn so với thuốc lá điếu thông thường nhưng thực tế đây chỉ là các quảng cáo nhằm gây nhầm lẫn. Các bằng chứng đến thời điểm hiện tại cho thấy thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng chứa các thành phần độc hại, khi sử dụng đều có sự đốt cháy và có khói, hơi tỏa ra môi trường gây hại cho người xung quanh.

Theo PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Giám đốc Quý Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế): Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ lan truyền Covid-19 trong cộng đồng. Cụ thể, hút thuốc lá gây hại đến phổi, làm suy yếu chức năng của cơ thể với các bệnh nhiễm trùng và ức chế miễn dịch. Do đó, những người hút thuốc dễ bị viêm phổi do vi khuẩn và virus, bao gồm cả Covid-19. Hút thuốc làm tế bào niêm mạc đường hô hấp chết các nhung mao trong phổi. Khi không có các nhung mao này, người hút thuốc đặc biệt nhạy cảm với Covid-19. Việc sử dụng chung các dụng cụ dùng để hút thuốc như: thuốc lá, ống điếu, ống tẩu ở những người hút thuốc cũng là nguyên nhân làm tăng việc lan truyền virus trong cộng đồng. Chính vì vậy: "Từ bỏ thuốc lá có lợi ích không chỉ với sức khỏe của phổi mà còn giúp giảm nguy cơ Covid-19".

HOANG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

